

ประวัติหมู่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า

วิทยากร : นายนวล ลือฮ้าง อายุ 66 ปี ชาวนา
ให้ข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2522

ป้อจื่อว่าปอนวล ลือฮัง อายุได้หกสิบสี่ปี เป็น
คนแรกที่ย้ายมาตั้งบ้านหนองห้า หมู่ห้า ตำบลแม่คำมี
อำเภอเมืองแปะ จังหวัดแปะ จะขอเช่าประวัติบ้านหนอง
ห้าฮื่อฟง สักสามสิบหกปีมานี้ ป้อมาจากบ้าน ฮ่องฟอง
มาอยู่เฝ้าต่งหลายถนนต่างปุ่น สมัยก่อนบ่อได้ซื่อ
ได้หา ไผหะเหยี่ยวถางเอาตะฮื่อกะได้ ต่อมาจะหันว่า
บริเวณนี้อยู่ใกล้ถนนหลวงไปไหนมาไหนคงจะสะดวก
กะเลยมาซื่อดี สมัยนั้นกะบ่อแปง สองงานเจ็ดบาท
หมาเดี้ยวนี้คงหะสามพัน เพราะตี่นาถวนนี้ไฮ่ละ
ห้าหกพัน ต่อมาจะมีคนย้ายตวยมา เช่น บ้านถิ่น
บ้านเหมืองหม้อ บ้านนาแหลม บ้านปทุม บ้านตั้งกวาว
บ้านใหม่ บ้านเหมืองแดง บ้านสองแคว บ้านน้ำโค้ง
บ้านแม่จ๊ะ บ้านกวาง บ้านแม่คำมี บ้านไคร้ บ้านน้ำจ๋า
บ้านละสี่ห้าหลังคาเฮียน ตี่นักที่สุดคือบ้านฮ่องฟอง
ยังนำเอาอาชีพเก่ามาตวย คือว่างจากหะนา
กะตีเหล็กตีฟ้า ไผลูกบ้านไหนมาจะเอาอาชีพเก่ามา
แต่ส่วนมากจะ หะไฮ่ หะนา ตี่มาจากหลายบ้าน
นั้นเพราะส่วนมากจะมาอยู่เฝ้าต่งป้อมาอยู่เฝ้าต่ง
กะเลยจะตั้งจื่อบ้าน หันว่าบริเวณนี้อยู่ใกล้หนองห้า

พ้อจื่อว่าพอนวล ลือฮัง อายุได้หกสิบสี่ปี เป็น
คนแรกที่ย้ายมาตั้งบ้าน หนองห้าหมู่ห้า ตำบลแม่คำมี
อำเภอเมืองแปะ จังหวัดแปะ จะขอเช่าประวัติบ้าน
หนองห้าให้ฟงสักสามสิบหกปีมานี้ พ้อมาจากบ้านร่องฟอง
มาอยู่เฝ้าต่งหลายถนนข้างโน้น สมัยก่อนไม่ได้ซื่อได้หา
ใครจะบุกเบิกเอาเท่าไรก็ได้ ต่อมาก็หาเห็นว่าบริเวณนี้
อยู่ใกล้ถนนหลวงไปไหนมาไหนคงจะสะดวก ก็เลยมา
ซื่อที่ สมัยนั้นก็ไม่แพง สองงานเจ็ดบาท มาเดี้ยวนี้คงจะ
สามพันเพราะตี่นาถวนนี้ไร่ละห้าหกพัน ต่อมาก็มีคน
ย้ายตามมา เช่น บ้านถิ่น บ้านเหมืองหม้อ บ้านนาแหลม
บ้านปทุม บ้านทุ่งกวาว บ้านใหม่ บ้านเหมืองแดง บ้าน
สองแคว บ้านน้ำโค้ง บ้านแม่จ๊ะ บ้านกวาง บ้านแม่คำมี
บ้านไคร้ บ้านน้ำจ๋า บ้านละสี่ห้าครอบครัว ที่มากที่สุด
คือบ้านร่องฟอง ยังนำเอาอาชีพเก่ามาด้วยคือว่างจาก
ทำนาที่ตีเหล็กตีฟ้า ใครมาจากบ้านไหนก็เอาอาชีพเดิมมา
แต่ส่วนมากก็ทำไร่ ทำนา ที่มาจากบ้านนั้นเพราะ
ส่วนมากจะมาอยู่เฝ้าต่ง พ้อมาอยู่นานเข้าก็เลยจะตั้งจื่อ
บ้าน เห็นว่าบริเวณนี้อยู่ใกล้หนองห้าก็เลยไฮ่ซื่อว่าบ้าน
หนองห้า ที่เขาเรียกว่าบ้านหนองห้าเป็นเพราะว่าดั้งเดิม

กะเลยใส่จื่อว่าบ้านหนองห้า ดีเขาอ้อกว่าบ้านหนองห้า
เป็นเพราะว่าดั้งเดิมมีหนองและแกวหนองนั้นมี
แก้าห้าอยู่ แก้าห้านี้เป็นพืชยืนต้น เขาใจเปลือกมาล้อม
ตอก สานแอ็บหมาก แอ็บข้าวฮือเป็นดอกดวง

บ้านหนองห้านี้มีห้าสิบเจ็ดหลังคาเอียน มีคน
สักห้าร้อยคน กำลังขยายขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมี
ละอ่อนนัก หม่าเดียนนี้เข้าร่วมสถานีทดลองข้าว
การเกษตรกรรมวิชาการเกษตร เข้ามาในหมู่บ้าน
หนองห้า หมู่ห้านี้ด้วย

มีหนองและแกวหนองนั้นมีคันห้าอยู่ ต้นห้านี้เป็นพืชยืน
ต้น เขาใจเปลือกมาล้อมตอก สานเขียนหมาก กระต๊ับ
ข้าวให้เป็นดอกดวง

บ้านหนองห้านี้มีห้าสิบเจ็ดหลังคาเอียนมีคน
สักห้าร้อยคน กำลังขยายขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีเด็ก
มาก เดียนนี้เข้าร่วมสถานีทดลองข้าวการเกษตร
กรรมวิชาการเกษตร เข้าในหมู่บ้านหนองห้าหมู่ห้านี้ด้วย